

ข่าวเด่นประจำสัปดาห์จากสหรัฐอเมริกา

Weekly News from the USA

Thai Trade Center, Chicago

.....ภารกิจการค้าระหว่างประเทศที่สำคัญของสหรัฐฯ ในครั้งแรกของปี 2562 1
.....สินค้าที่จะมาแรงจากกฎหมายกัญชา 2-3

การค้า ระหว่างประเทศ

ภารกิจการค้าระหว่างประเทศที่สำคัญของสหรัฐฯ ในครั้งแรกของปี 2562

ภารกิจด้านการค้าระหว่างประเทศของประธานาธิบดีทรัมป์ในปี 2562 จะเข้มข้นกว่าในปี 2561 ที่ผ่านมา โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงไตรมาสแรกของปี 2562 จะเป็นจุดสำคัญระหว่างสหรัฐฯและจีน ในเรื่องความพยายามพยายามที่จะชะลอสงครามการค้าไม่ให้ขยายตัวต่อไป

ภารกิจสำคัญด้านการค้าระหว่างประเทศลำดับแรกของประธานาธิบดีทรัมป์คือ สำนักงานผู้แทนการค้าสหรัฐฯ นำโดย USTR เดินทางไปจีนเพื่อเจรจาสงบศึกกับฝ่ายจีน ในเรื่องภาษีนำเข้าสินค้ากลุ่มมูลค่า 200 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ เพื่อหาทาง ในวันที่ 7 มกราคม 2562 และทั้งสองฝ่ายสามารถหาข้อสรุปและตกลงกันได้ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2562 สหรัฐฯ จะไม่เก็บภาษีนำเข้าเพิ่มขึ้น โดยจะคงเดิมไว้ที่ร้อยละ 10 แต่หากไม่บรรลุเป้าหมาย สหรัฐฯ จะเพิ่มภาษีเป็นร้อยละ 25

ลำดับต่อไปเป็นการเจรจาการค้ากับญี่ปุ่นอย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นการบูรณาการทางสร้างข้อตกลงการค้าระหว่างสหรัฐฯ กับญี่ปุ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดอุปสรรคทางการค้าทั้งภาษีและไม่ใช่อุตสาหกรรม และรวมไปถึงการลดการขาดดุลการค้า

คองเกรสสหรัฐฯ จะพิจารณาการรับรองข้อตกลงการค้า USMCA ซึ่งเป็นข้อตกลงที่เข้ามาแทนที่ NAFTA โดยทางสภาผู้แทนราษฎร ซึ่งพรรคดีโมแครตครองเสียงข้างมาก แจ้งว่า ในข้อตกลงมีประเด็นเรื่องแรงงานซึ่งจะต้องมีการเจรจาให้มีบทบัญญัติข้อบังคับใช้ข้อกำหนดแข็งแกร่งกว่านี้ โดยจะต้องกลับไปเจรจากับเม็กซิโกและแคนาดาอีกครั้ง ซึ่งความต้องการดังกล่าวจะส่งผลให้การลงมติรับรองข้อตกลง USMCA ต้องเลื่อนออกไป ในขณะที่วุฒิสภาซึ่งพรรครีพับลิกันครองเสียงข้างมากกลับบอกว่า พร้อมทั้งจะโหวตรับรองกฎหมาย ซึ่งการพิจารณาในเรื่องนี้ควรจะเสร็จสิ้นในครั้งแรกของปี 2562

นอกจากนั้นแล้ว กระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ จะต้องเปิดเผยรายงานผลศึกษาและข้อเสนอแนะในเรื่องรถยนต์นำเข้าส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของสหรัฐฯ ภายในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 และประธานาธิบดีทรัมป์มีเวลาในการตัดสินใจ 90 วัน หรือภายในวันที่ 18 พฤษภาคมนี้ ในการเรียกเก็บภาษีนำเข้ารถยนต์และอุปกรณ์

ที่มา: www.industryweek.com, January 2, 2019

ตามที่กฎหมาย Farm Bill 2018 ของสหรัฐฯ เปิดช่องให้กัญชง หรือ Hemp เป็นพืชที่ถูกต้องตามกฎหมาย จึงส่งผลทำให้ธุรกิจการปลูกกัญชงและผู้ผลิตสินค้าที่เกี่ยวข้องกับกัญชง มีช่องทางที่จะสร้างเม็ดเงินได้มากกว่าธุรกิจกัญชา (Marijuana) เพราะผลผลิตของกัญชง หรือ hemp ไม่ว่าจะเป็นเมล็ด (seeds) ลำต้น (stalks) เส้นใย (fiber) และยา Cannabinoids หรือ CBD ล้วนแต่ถูกนำไปใช้ในการผลิตสินค้าต่างๆ ซึ่งมีทั้งกลุ่มสินค้าอุปโภคและบริโภค และผลกระทบจากกฎหมายกัญชงดังกล่าว จะเป็นผลให้เกิดผลิตภัณฑ์/สินค้าใหม่ 7 กลุ่ม ที่มีโอกาสและช่องทางในการขยายตัว

1. ผลิตภัณฑ์อาหาร: ผู้บริโภคอเมริกันได้พบเห็นเมล็ดกัญชง นมกัญชง หรือเนื้อมันกัญชง ในตลาดมาบ้างแล้วซึ่งสินค้าส่วนใหญ่มีการนำเข้าจากประเทศทางยุโรป แคนาดา และประเทศอื่นๆ แต่ภายหลังจากมีกฎหมายกัญชงแล้ว ความต้องการอาหารกัญชงในตลาดเพิ่มสูงขึ้น ดังนั้น ตลาดกัญชงภายในประเทศจะได้รับอานิสงส์ กัญชงจะมีรสกลิ่นของถั่ว (nutty flavor) เป็นพืชที่อุดมด้วยไขมันโอเมก้า 3 และโอเมก้า 6 และยังมีโปรตีนและโภชนาการอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกาย

แม้ว่าผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของ CBD จะยังต้องได้รับอนุมัติจากองค์การอาหารและยาของสหรัฐฯ หรือ USFDA แต่อย่างไรก็ตามผู้ผลิตสินค้าจำนวนมากต่างเลิกใช้คำว่า CBD บนฉลากผลิตภัณฑ์แต่ได้ใช้คำว่า "full-spectrum hemp extract" แทน

2. สินค้าเส้นใยไฟเบอร์: เส้นใยไฟเบอร์ที่ได้จากลำต้นของกัญชงสามารถนำไปใช้ผลิตสินค้าต่างๆ มากมาย อาทิ กระดาษ เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋าสะพาย เชือก และผลิตภัณฑ์สิ่งทออื่นๆ คุณสมบัติของเส้นใยไฟเบอร์ของกัญชงจัดว่ามีความทนทานกว่าฝ้าย และยังคงมีความนุ่มไม่ไปตามกาลเวลา อีกทั้งมีความทนต่อเชื้อรา และไฟเบอร์มีรูปทรงซึ่งทำให้การถ่ายเทอากาศได้ดี เสื้อผ้า/ผลิตภัณฑ์สิ่งทอที่ทำจากกัญชง มีจำหน่ายในตลาดบ้างแล้ว แต่ในอนาคตจะเห็นผลิตภัณฑ์เหล่านี้ในช่องทาง mainstream มากขึ้น ผลิตภัณฑ์แบรนด์ Patagonia ซึ่งจำหน่ายเสื้อผ้า outdoor ได้เริ่มต้นไปบ้างแล้วและมีแผนสร้างความสัมพันธ์กับกลุ่มอุตสาหกรรมกัญชงในรัฐ Colorado

3. วิตามินเสริมสุขภาพ (Health Supplements) วิตามินเสริมสุขภาพมีทั้งประเภท Hemp & Hemp Seed Supplement หรือในรูปแบบ hemp-seed oil and extracts ซึ่งช่วยเรื่องผิวพรรณและความผิดปกติของเส้นผม หรือสาร CBD ที่ช่วยลดความวิตกกังวล ความเจ็บปวด รวมไปถึงโรคลมชัก หรือการใช้สาร CBD ผสมลงในอาหาร เครื่องดื่ม หรือการใช้เป็นหัวเชื้อเพื่อใช้เป็นโอโรเซส ผู้บริโภคอาจจะพบเห็นสินค้าเหล่านี้มากขึ้นที่ห้าง Whole Foods, Kroger และ Safeway

4. วัสดุการก่อสร้าง: อิฐชีวภาพจากกัญชง หรือ Hempcrete เป็นการผสมระหว่างน้ำและมะนาว (lime and water) มีคุณสมบัติความคงทนต่อเชื้อราและแมลงรวมทั้งสภาพอากาศและทนทานต่อไฟ hempcrete มีน้ำหนักเบากว่าคอนกรีต

แต่มีความแข็งแรงทนทานแม้กาลเวลาผ่านไป และในปี 2560 บริษัทในนครเดนเวอร์ รัฐโคโรราโดเป็นเจ้าของแรกที่ได้รับอนุญาตให้สร้างอาคารด้วย hempcrete

5. ผลิตภัณฑ์พลาสติก: พลาสติกจากกัญชงจัดเป็นผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ย่อยสลายได้ตามธรรมชาติ (biodegradable) และมีปริมาณก๊าซเรือนกระจก (carbon footprint หรือ CF) ในปริมาณน้อยกว่า อีกทั้งมีความคงทนมากกว่าพลาสติกโดยทั่วไป นอกจากนี้ยังมีประวัติการณ์ที่น่าจดจำเกี่ยวกับพลาสติกกัญชง กล่าวคือ เมื่อนาย Henry Ford ได้เปิดตัวรถยนต์ที่บางส่วนผลิตด้วยพลาสติกกัญชง นอกจากนี้ บริษัท Colorado Hemp Co. ได้เล็งเห็นถึงการพัฒนาเทคโนโลยี nano-fiber เพื่อใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ bio-plastic จากกัญชง

6. ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง: ในตลาดสหรัฐอเมริกาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจัดเป็นหนึ่งในกลุ่มสินค้าที่ใหญ่ที่สุดที่มีการใช้กัญชงเป็นส่วนผสม และเมื่อกัญชงเป็นพืชที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วจะทำให้ตลาดสินค้าในกลุ่มนี้มีแนวโน้มขยายตัวมากขึ้น และหนึ่งในผู้ซื้อกัญชงรายใหญ่ที่สุดของอเมริกา คือบริษัท Dr. Bronner's Co. ได้ใช้กัญชงในการผลิตสบู่และผลิตภัณฑ์ดูแลร่างกาย (body-care products) นอกจากนี้ยังมีการใช้ กัญชงในโลชั่น lip balms, savles, สบู่ ลิปสติก, makeup, bath bombs

7. ผลิตภัณฑ์อาหารและของเล่นสัตว์เลี้ยง (Pet Treats and Toys): สัตวแพทย์หรือแม้แต่เจ้าของสัตว์เลี้ยงได้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากเมล็ดกัญชงในการรักษาโรคเจ็บปวดทางจุกและหู หรือการใช้ CBD ในการช่วยลดความเจ็บปวดให้กับสุนัขและแมว นอกจากนี้ยังมีผลิตภัณฑ์ของขบเคี้ยวที่ทำจากกัญชง หรือเชือกหรือของเล่นสัตว์เลี้ยงที่ทำจากเส้นใยกัญชง เพราะมีความคงทน

ที่มา: Thomas Mitchell www.westwood.com วันที่ 7 มกราคม 2562